

Số: /KH-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Để đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, đoàn kết và tiết kiệm. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Kim xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn xã với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà Nước nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thi đua lập thành tích chào các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức các hoạt động mừng Xuân gắn với kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng-An ninh ngay từ những ngày đầu năm 2024; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo ai cũng có tết, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân của cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn toàn xã

2. Tổ chức vui xuân đón tết Giáp Thìn nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước góp phần phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

3. Tổ chức quản lý, liên hoan động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc; nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần, tạo không khí sôi nổi “Tuổi trẻ Hoàng Kim hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

II. NỘI DUNG:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân đúng kế hoạch trong khung thời vụ tốt nhất, theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để khuyến cáo nhân dân phòng, trừ sâu bệnh; tăng cường phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đảm bảo các điều kiện cho cây trong sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát lưu thông, giết mổ gia súc, gia cầm trước, trong và sau tết. Tăng cường công tác Vệ sinh An toàn thực phẩm.

2. Tích cực tuyên truyền các hoạt động mừng Xuân gắn với kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); Tổ chức chỉnh trang công sở, trang trí cờ, hoa, băng zôn, khẩu hiệu, phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tại các Nhà văn hóa thôn, khu di tích lịch sử văn hóa, trường học, trạm y tế, đài tưởng niệm liệt sĩ và nhà dân trên địa bàn toàn xã.

Huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt vệ sinh công cộng làm sạch đường làng, đường thôn, xóm, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp.

3. Tích cực kêu gọi xã hội hóa, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và nhân dân đón tết vui xuân lành mạnh, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nhân dân ai cũng có Tết.

4. Thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ, tết; đảm bảo an toàn các hoạt động vui xuân đón tết của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; hạn chế thấp nhất hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như lô đề, cờ bạc, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo; ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông.

5. Tổ chức và thực hiện Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp đầu xuân năm 2024, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hợp tác xã nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ Chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, đảm bảo cấy hết diện tích, đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để khuyến cáo Nhân dân tăng cường phòng, chống rét, sâu bọ phá hoại; đảm bảo các điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đảm bảo đủ nước cho diện tích lúa đã cấy trong thời gian nghỉ Tết.

2. Văn hóa – Xã hội:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024 và các nhiệm vụ chính trị của xã. Hướng dẫn các thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống, đặc biệt là phát huy các trò chơi dân gian đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các di tích lịch sử văn hóa truyền thống tốt đẹp của xã nhà.

Phát động nhân dân, các làng văn hóa, khu di tích lịch sử, các nhà trường, trạm y tế treo cờ Đảng, cờ tổ quốc trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn và phát động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã trước ngày 28 tháng Chạp. Tổ chức trang trí công công sở, trang trí cờ, băng zôn, khẩu hiệu tại các điểm chính trên trục đường liên xã, liên thôn xong trước ngày 06/02/2024 (tức 27 tháng Chạp).

3. Đài truyền thanh xã:

Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân nêu gương điển hình người tốt, việc tốt, công tác gieo cấy vụ chiêm xuân, công tác phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, ATGT, PCCC, trồng cây mùa xuân, tuyên truyền về nghiêm cấm, sử dụng các loại pháo, vệ sinh môi trường...

4. Các nhà trường:

Thực hiện nghiêm các quy định của ngành Giáo dục về dạy - học; phân công cán bộ, giáo viên trực đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị giáo dục trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (lịch trực tết chuyển nọp về Trường Công an xã trước 06/02/2024-tức 27 tháng Chạp). Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, gắn với giáo dục mũi nhọn, tăng cường các hoạt động trải nghiệm đối với học sinh và tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở thôn trong những ngày nghỉ tết.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho các em học sinh đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và bổ ích. Phát động 100% học sinh ký cam kết không sử dụng các loại pháo, vũ khí, đồ chơi nguy hiểm, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông.

Xây dựng kế hoạch rà soát, trồng bổ sung các loại cây xanh, trồng hoa trong và ngoài khuôn viên nhà trường dịp trước và sau Tết, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện; tạo khí thế bước vào năm mới với tinh thần dạy thực chất, học thực chất.

5. Trạm y tế xã:

Tuyên truyền về vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán, tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm quy định của pháp luật các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm công khai trên đài truyền thanh xã để cảnh báo cho người dân được biết.

Tăng cường tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì khám và sơ, cấp cứu trong dịp tết (Lịch trực tết chuyển nọp cho Trường Công an xã trước ngày 06/02/2024-tức 27 tháng Chạp).

6. Chính sách - Xã hội:

Tham mưu cho UBND xã rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân nhất là đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng Phương án trình Chủ tịch UBND xã hỗ trợ kịp thời không để thiếu đói trong dịp tết Nguyên Đán, thực hiện tốt an sinh xã hội, phối hợp với kế toán ngân sách xã bảo đảm công tác chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo nguồn chi phục vụ Tết.

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà kịp thời và đầy đủ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo đúng quy định

Rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân nhất là hộ nghèo, cận nghèo, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời không để hộ nào thiếu đói trong ngày tết và kỳ giáp hạt. Xây dựng kế hoạch chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong địa bàn toàn xã năm 2024.

Phối hợp Hội CCB chuẩn bị các điều kiện để viếng đài tưởng niệm liệt sỹ sáng ngày 07/02/2024 (tức 28 tháng Chạp).

7. Ban Chỉ huy Quân sự xã:

Duy trì phân công chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động, sẵn sàng đối phó với các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra trên địa bàn xã.

Phối hợp với Công an xã trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã trong dịp lễ, tết.

Chuẩn bị đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương an toàn.

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tốt tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo quân số, an toàn giao quân sau Tết.

Tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

8. Công an xã:

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân, tăng cường kiểm tra có các biện pháp phòng chống cháy nổ nhất là nơi công cộng, khu dân cư tập trung đông người, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ đồ đốt pháo trái phép, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa; Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông nhất là các khu vực chợ Già và dọc tuyến đường qua thôn Hiệp Thành, các điểm dừng xe, khu vui chơi giải trí, xử lý nghiêm các trường hợp say rượu, bia, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, lựa chọn một số điểm trọng điểm như: Ngã tư Nghĩa Trang, ngã ba QL1 nối QL45, các khu trung tâm, các trục đường, khu vực chợ Già thường xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông.... Để tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, tuần tra bảo vệ an toàn khu vực công sở, trường học, trạm y tế, khu vực ngã tư, chợ Già, cơ sở thờ tự, tôn giáo, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Chủ trì phối hợp công chức Địa chính xây dựng, khảo sát sắp xếp các hộ có nhu cầu bán cây cảnh (quất, đào...), tại khu vực mặt bằng 17, mặt bằng 01, 02 để tiện cho việc kiểm soát ANTT, ATGT...

9. Công chức Địa chính – XD:

Chỉ đạo các thôn thực hiện thu gom xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong những ngày Tết.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, phát hiện ngăn chặn và xử lý vi phạm về đất đai.

Xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 và tổ chức Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thực hiện có hiệu quả kế hoạch 145 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường; tích cực chăm sóc, bảo vệ cây trồng hiện có; thường xuyên rà soát, có kế hoạch bổ sung các cây trồng đã chết trên các trục đường giao thông như tuyến đường Kim, Xuân qua địa bàn thôn Kim Sơn, các khu trung tâm, điểm sinh hoạt dân cư, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch.

10. Các Hợp tác xã điện năng

- Tình hình tiêu thụ điện cận tết, trong tết có thể tăng cao. Yêu cầu các HTX điện năng chuẩn bị tốt các điều kiện, kỹ thuật, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa phát

quang cây cối đảm bảo an toàn lưới điện, bố trí nhân lực, phương tiện, duy trì chế độ thường trực, xử lý kịp thời những sự cố xảy ra, đảm bảo cung cấp ổn định điện đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trước, trong và sau tết Nguyên đán.

11. Tài chính- Kế toán: Đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí, nhất là các khoản chi cho con người như: lương, phụ cấp, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí chúc thọ, mừng thọ, kinh phí thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

12. Công chức Văn phòng-Thống kê: Lập danh sách phân công cán bộ, công chức trực tết cùng lực lượng công an, quân sự, phối hợp với công đoàn tổng dọn vệ sinh công sở. Tổng hợp tình hình trước trong sau tết báo cáo huyện đúng thời gian quy định.

13. Trưởng Các thôn:

Rà soát hệ thống cống trào thôn, bàn bạc tháo bỏ những cống hư hỏng xuống cấp, không đảm bảo mỹ quan. Chỉnh trang, cấm cờ các cống còn lại hoàn thành trước ngày 25 tháng Chạp.

Tổ chức kêu gọi nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, tổ chức phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc; trang trí nhà văn hóa Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của thôn mình;

Tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời. Nếu có hộ nào quá khó khăn thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán trưởng thôn có trách nhiệm lập danh sách báo về UBND xã kịp thời, đảm bảo không để xảy ra hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc (**Từ ngày 07/02/2024 tức ngày 28 tháng Chạp, đến hết ngày 15/02/2024 tức 06/01 Giáp Thìn**), đồng thời chỉ đạo thực hiện trang trí cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các Nhà văn hóa các thôn, trực đường khu vực trung tâm.

Vận động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào từ ngày 07 đến ngày 09/02/2024 Tết đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, sử dụng vật liệu nổ. Thôn trưởng các thôn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra các vi phạm về pháo thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo khi có sự việc đột xuất xảy ra theo quy định.

14. Các làng Văn hóa:

Trưởng các Ban văn hóa làng chỉnh trang, vệ sinh môi trường sạch sẽ các khu vực lịch sử văn hóa, đền thờ, cơ sở thờ tự, tôn giáo treo cờ Đảng, cờ tổ Quốc trong dịp tết. Mở cửa và cử người thường trực để tiếp đón nhân dân và con em xa quê vào thăm viếng.

Phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi mê tín dị đoan.

15. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể xã:

Phối hợp kêu gọi xã hội hóa, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, vui tết, đón xuân trên địa bàn xã; Vận động quần chúng nhân dân, hội viên, đoàn viên, con em không buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông không vi phạm các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể, các đơn vị, các đồng chí thôn trưởng các thôn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ với các cấp tham gia tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- BTV Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- UBMTTQ và các đoàn thể xã (p/h);
- Công chức chuyên môn (t/h);
- Trạm y tế, các trường học, HTX điện (t/h);
- Các thôn (t/h);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Thành

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG KIM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC CÔNG SỞ
Trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn Năm 2024
(thời gian nghỉ 7 ngày)**

T T	Ngày trực	Họ và tên	Chức vụ	Số điện thoại
1	Thứ năm: Ngày 8/02/2024 (Tức ngày 29/12 Tết)	Lê Viết Dân	Phó bí thư	0974092662
		Nguyễn Thị Thủy	Văn phòng-ĐU	
2	Thứ Sáu: Ngày 9/02/2024 (Tức ngày 30 Tết)	Lê Quang Thành	Chủ tịch UBND	0982777809
		Lương Thị Hằng	Văn hóa-CS	
3	Thứ bảy: Ngày 10/02/2024 (Tức ngày 01 Tết)	Lê Như Đông	Phó Chủ tịch UBND	0914476576
		Nguyễn Thị Thành Hà	Văn hóa-XH	
4	Chủ nhật: Ngày 11/02/2024 (Tức ngày 02 Tết)	Lê Trường Minh	Chủ tịch MTTQ	0919479387
		Trịnh Tuấn Nguyễn	Văn phòng-TK	
5	Thứ Hai: Ngày 12/02/2024 (Tức ngày 03 Tết)	Lê Thị Đào	Phó Chủ tịch HĐND	0367288071
		Lê Thị Nam	Tài chính-KT	
6	Thứ Ba: Ngày 13/02/2023 (Tức ngày 04 Tết)	Nguyễn Thanh Trọng	Chỉ huy TQS	0975898163
		Lê Khắc Anh	Tư pháp-HT	
7	Thứ Tư: Ngày 14/02/2024 (Tức ngày 05 Tết)	Lê Như Đông	Phó Chủ tịch UBND	0914476576
		Lê Thị Liên	Địa chính-XD	
8	Thứ Năm: Ngày 15/02/2024 (Tức ngày 06/01/2024 Tết Giáp Thìn)	Bắt đầu làm việc bình thường		

Thời gian trực: Bắt đầu từ 17h00 ngày hôm nay và bàn giao lúc 17h00 ngày hôm sau./.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
Văn phòng UBND

CHỦ TỊCH

Trịnh Tuấn Nguyễn

Lê Quang Thành